
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2566  

วันพฤหัสบดี  ที่  15  เดือน มิถุนายน  2566   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 09.00 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.30 น.  

3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 08.30 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 08.30 น.  

5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 08.00 น.  

6 นายบุญปนั  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปนั  ประทยับุตร 09.20 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผนั 09.00 น.  

8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 09.00 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 09.00 น.  

10 นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บญุภา 08.30 น.  
11 นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมหาด 08.00 น.  

12 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 08.30 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชยีง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.00 น.  

14 นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร ์ 09.00 น.  
15 นายสวาท  เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  

16 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ์  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 

1 นายสุริยา  ราชมนตรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุริยา  ราชมนตรี 09.10 น.  
2 นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง สมบุญ  บุญขาว 09.15 น.  

3 นายกมลชัย  จันดาเบ้า ผอ.กองคลัง กมลชัย  จันดาเบ้า 09.18 น.  
4 นายบุดดี  วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บุดดี  วงศ์อ่อน 09.20 น.  

5 นายปราโมทย์  แสนหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ปราโมทย์  แสนหล้า 09.15 น.  

6 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.20 น.  
7 นายพิสุทธิ์  ค าวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 พิสุทธิ์  ค าวิเศษ 09.20 น.  

8 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

9 นางอภัยวรรณ เข็มพรหยิบ ก านันต าบลบ้านแดง อภัยวรรณ เข็มพรหยิบ 09.25 น.  
10 นายหนูกี หลักชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 หนูกี หลักชัย 09.20 น.  

11 นายชัยสิทธิ์ อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง ชัยสิทธิ์ อ าเคน 09.30 น.  

12 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผกามาส  แสงจันทร์ 09.20 น.  
13 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  

14 นายวัชรินทร์  นันทานี รองนายก อบต.บ้านแดง วัชรินทร์  นันทานี 09.00 น.  

15 นางสาวพิกุล  บุญภา เลขานุการนายก อบต.ฯ พิกุล  บุญภา   
16 นายอชิรวิทญ์ พิมพา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ อชิรวิทญ์ พิมพา 08.30 น.  
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นายบุดดี  วงศ์อ่อน ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่  11  1.ที่ผ่านมาห้วงนี้ เป็นการเห็นชอบการปรับปรุงแผน  

 ฝากการจัดท าแผน งบประมาณพัฒนาของหมู่บ้าน  ขอเพ่ิมงบประมาณโครงการ
เข้าเวรยาม 7 วันอันตราย ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมเข้าเวรด่าน 7 วันอันตราย บางด่าน
ไม่มีการเข้าเยี่ยมด่าน 2.การจัดสรรงบประมาณงานการแข่งขันกีฬา ที่ผ่านมาผู้น า
ชุมชนได้เข้าร่วมทุกครั้ง  งบประมาณตั้งไว้น้อย นักกีฬาและชาวบ้านสอบถามถึง 
เสื้อ อาหาร 3. อบต.บ้านแดง แต่งตั้งอาสาปศุสัตว์  ท างานด้วยความจริงใจ โดยใช้
จักรยานยนต์พ่วงข้าง ในการออกฉีดวัคซีน ขอให้ อบต.บ้านแดงพิจารณาค่าน้ ามัน
ในจุดนี้ 

นายหนูกี หลักชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  เกิดปัญหาไหลน้ าลอดพ้ืน ฝายเก็บน้ า โครงการปิดทองหลังพระ 
เกิดปัญหาไหลน้ าลอดพ้ืน หากผ่านฤดูฝนและไม่ซ่อมแซมคาดว่าฝายจะขาดได้
งบประมาณในการซ่อมแซม 10,000 บาท ได้แจ้งท่านนายกและรองนายกเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว 

นางอภัยวรรณ  เข็มพรหยิบ ก านันต าบลบ้านแดง  ขอสอบถามรองวัชรินทร์ นันทานี 57’ความคืบหน้าในการ
ส่งโครงการของบประมาณ 
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นายกมลชัย  จันดาเบ้า ผู้อ านวยการกองคลัง ย้ายมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงพรานพร้าว อ าเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  เป็นบ้านเชียงยืน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  อึงสกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่

 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

                      3.1 พิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัดป่าดงยาง-พรพิบูลย์  
                                     ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ     
                                ไดร้ับทราบ 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัดป่า 
                 ดงยาง-พรพิบูลย์  ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน  
       หมู่ที่ 15 เจ้าของพ้ืนที่ ได้อธิบายและชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯได้เข้าใจเพ่ือ 
      เห็นชอบตามที่เสนอ 
นายพิสุทธิ์  ค าวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15  วัดมีความส าคัญต่อชุมชน เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ท่ีใช้ในการ 
      เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจของภิกษุและสามเณร ตลอดจนใช้ 
      เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต แต่เนื่องจากบ้าน  
      ดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 15 ยังไม่มีวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีที่ดินที่ใช้ 
     ประกอบค าขออนุญาต เพ่ือให้มีที่ดินในการขออนุญาต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอ 
    อนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการในการสร้างวัด เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งวัด เพ่ือเป็นการ     
      อนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือเป็นที่ประกอบศาสนพิธีของพระภิกษุสามเณร และประกอบ 
     พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน  ในพื้นที่ สปก.4-01 จ านวน 15 ไร่ โดยผู้น าและ 
    ชาวบ้านประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติเห็นชอบในการขอใช้ที่ดังกล่าว และขอ 
    มติที่ประชุมสภาฯ ในการเห็นชอบ  เพ่ือประกอบการยื่นเรื่องขอก่อสร้างวัดต่อ 
     ส านักงานพระพุทธศาสนาฯ 
นายประสิทธิ์  อึงสกาว  ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 เป็นสมาชิกสภาฯในพ้ืนที่บ้านดงยางพรพิบูลย์ เคยส่งเรื่อง 
     ขอก่อสร้างวัดป่าดงยางใหญ่ และหนังสือรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาฯ  
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     เห็นชอบ ไปเรียบร้อยส่งไป ส านักงานพระพุทธศาสนา แต่ก็เห็นเงียบๆ ไม่แน่ใจว่า 
      ถึงข้ันตอนไหนเหมือนกนั ขอเพ่ิมเติม ชาวบ้านพรพิบูลย์ได้พูดคุยกันว่าในครั้งนั้นถึง 
      ขั้นตอนไหน จึงได้ยื่นเรื่องขอใหม่อีกครั้ง  ที่ดินที่ขอใช้ก่อสร้างวัด เป็นที่ดินของนาง 
     ประชิต ศรียา เป็นที่ดิน สปก.4-01  
รองสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง ผู้น าได้ยื่นเรื่องผ่านของส านักงานพุทธศาสนาแล้ว แต่ไม่ 

ผ่านเพราะที่ดินแปลงนั้นเป็นป่าช้า และประกาศเป็นป่าชุมชน ขึ้นตรงต่อกรมป่าไม้ 
จึงไม่สามารถก่อสร้างวัดไม่ได้  ปัจจุบันวัดได้ขอใช้ก่อสร้าง เป็นที่ สปก. จ านวน 15 
ไร่ เจ้าของที่ดินให้ความยินยอม 

นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13  ตามเอกสารที่ผู้น าส่งมา เห็นชอบการก่อสร้างวัดและไม่มี 
     ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เราต้องตั้งใจและติดตามเรื่องอย่างสม่ าเสมอ 
     ด าเนินการตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาก าหนด  วัดป่าสามัคคี ก็พ่ึงได้โฉลด 
      จ านวน 16 ไร่  ไม่รวมเขตป่าช้า        
นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 เห็นชอบการขอก่อสร้างวัด วัดป่าดงยางพรพิบูลย์ เป็นวัดที่ผมและ 
     ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ า รายละเอียดขั้นตอน ของการประชุม  
    ประชาคม มติ ก็ถูกต้องเหมาะสม ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 คน งดออกเสียง 1 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 1.ความคืบหน้าการจัดซื้อรถแม็คโคร 2. เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 

ชาวบ้านก็สอบถามมา ได้ยินว่ากองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ ในงบประมาณ 260,000 บาท 
ส ารวจหลายหมู่บ้าน จะเพียงพอหรือไม่ งบประมาณ 250,000 บาท ได้จ านวน 25 ต้น  
สถานที่ที่เดือดร้อน ระยะทางความยาวไม่เกิน 1 กิโลเมตร 3. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ผู้รับจ้างก็ยังไม่ด าเนินการ เป็นโครงการของปี 2565 โครงการที่เสนอเข้ามา ผ่าน
ประชาคมทุกโครงการ แต่ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้า ไม่มีการด าเนินการ ลงพ้ืนที่ดูความ
คืบหน้าโครงการขุดลอก เรามีแบบแปลน ถ้าไม่เป็นไปตามแบบก็ไม่ผ่าน ผู้รับจ้าง ไม่รับฟัง
สมาชิกสภาฯ บอกว่าจะฟังนายช่าง ฝากเรื่องขยายเขตไฟฟ้าอีกครั้ง ชาวบ้านเดือดร้อย
จริงๆ  

นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ติดตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 
230,000 บาท ด าเนินการไปแล้ว ไม่ถึง 10 จุด จึงมีข้อสงสัยว่าด าเนินการแล้วเสร็จหรือ
ยัง  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 13 คลองน้ าอุดตันหลายจุด และน้ าไม่ไหลลงท่อที่ก่อสร้างไว้ บางครั้ง
เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนลื่น การตรวจรับงานจ้าง ไม่มีสมาชิกสภาฯเข้าตรวจรับงานจ้าง 
ขอให้ชี้แจงให้เข้าใจ ท่านสมาชิกสภาฯ หากลงพ้ืนที่เห็นการท างานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตามแบบแปลน ให้ถ่ายรูปไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน และแจ้งหน่วยงาน 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ  เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1. เรื่องรถแม็คโคร กระทรวงการคลังยังไม่ตอบกลับ 2.รางระบาย
น้ า ด าเนินการตามสัญญาจ้างเหมา โครงการต่างๆ ก าลังด าเนินการ ให้ทันงบประมาณ ปี 
2566 ภายใน 2 เดือนนี้ เรื่องไฟฟ้า หมู่ที่ 13 เราอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าอ าเภอ
หนองหาน มอบผอ.กองช่างสอบถาม ความคืบหน้า  การตรวจงานจ้าง ให้ผอ.กองคลัง
ตอบข้อสงสัย  
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นายกมลชัย  จันดาเบ้า ผอ.กองคลัง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2538 สมาชิกสภาฯ ตรวจรับงานจ้างได้ แต่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560 ได้มีการยกเลิก และให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง เป็นผู้ตรวจรับงานจ้าง  
สมาชิกสภาฯ สามารถตรวจดูการท างานของผู้รับจ้างได้  

นายค าดี บุญพา รองประธานสภาฯ การตรวจงานถ้าไม่ดีขอให้ปรับปรุง ชาวบ้านจะต าหนิการท างานของเรา
ได้ บ่อพัก ของหมู่ที่ 7 ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝากให้พิจารณาแก้ไขในจุดนี้ การจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไปขอให้พิจารณาให้เท่าเทียมกัน ทุกหมู่บ้านมีความจ าเป็น เห็นใจ
สมาชิกสภาฯ ทั้ง 15 หมู่บ้านด้วย บ้านเล็ก 

นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขอสอบถามเร่ืองการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน เกิดเหตุลัก
ขโมยในชุมชน ผูน้ าท้องที่ต้องไปขอดูตามร้านคา้ กล้องวงจรปดิมีความจ าเปน็ ฝากผู้บริหาร 

   ช่วยดูแลในเร่ืองการขยายเขตไฟฟ้าของ หมู่ที่ 15  ด้วย 

นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต. หมู่ที่ 2  ขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และด าเนินการ
โครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน แต่ขอให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณ    

 ข้อบัญญัติในปีงบประมาณถัดไปขอให้ด าเนินการตามที่หมู่บ้านเรียง ล าดับความส าคัญ
ตามท่ีหมู่บ้านไดป้ระชาคมเพราะมีความเดือดร้อนจริงๆ ความเหลื่อมล้ าของงบประมาณ
พัฒนา การจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีความเสมอภาคของแต่ละหมู่บ้าน เพราะหมู่บ้าน
ต้องการพัฒนาเหมือนกัน 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 การมีบทบาทของสมาชิกสภาฯ แต่ต้องการให้งานออกมาตามแบบ  
การเทคอนกรีต ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ไปดูงานของหมู่บ้านของท่าน ฝนตกท าให้ไหล่
ทางท่ีเทหินไว้เสียหาย ฝากผู้บริหาร โครงการของหมู่ที่ 4 กรมทางหลวงชนบท ไปก่อสร้าง
ถนนท าให้รางระบายน้ าอุดตัน น้ าท่วมบ้านชาวบ้าน ชาวบ้านมาแจ้งให้ไปแก้ไข เส้นทางไป
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์  

นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอสนับสนุนสมาชิกทุกท่านในเรื่องการตรวจงาน ไม่มั่นใจในผู้รับจ้าง 
จะท างานให้ดีหรือไม่ การขุดลอก ถ้าท าไม่มดีเจ้าของที่นาใกล้เคียงอาจไม่พอใจได้ 

นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่ 11  ไฟฟ้าแสงสว่างมีความซ้ าซ้อน จุดบ้านนายสุรพล สุดสี ถึงบ้านสรุเดช 
เทพสุรินทร์ มีจ านวน 5 หลอด สามารถย้ายได้หรือไม่ 

นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12  สอบถามความคืบหน้า การขยายเขตไฟฟ้าไปวังหลักคลาย จ านวน  
    3 จุด  ชาวบ้านใกล้บ่อขยะมีความเดือดร้อนเรื่องแมลงวัน คนงานที่คัดแยก เผาขยะ 
     ที่บ่อขยะก็ลาออกไปหลายคน ฝากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบช่วยดูแล 
นายธีรพงษ์  บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ได้รับมอบหมายจากนางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ รักษาราชการแทน 

    เนื่องติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้  โครงการที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เสนอมา  
    ทั้ง 3 เรื่องจะน าไปเสนอท่านนายก เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป การออกปฏิบัติ 
        หน้าที่ออกฉีกวัคซีนหมาแมว เรื่องท่ีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เสนอมา ตอนนี้ได้แจ้งเรื่องไป 
    ยังกองช่างเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการไปตามขั้นตอน ห้วงนี้ เจ้าหน้าที่ 
    เร่งงานข้อบัญญัติ งานจ่ายขาดเงินสะสม งานจ่ายทุนส ารองเงินสะสม แต่จะเร่งให้ 
    เจ้าหหน้าที่ลงส ารวจว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า มี 2  
    หมู่บ้าน ขยายแรงต่ า จากนั้นจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่าง ในส่วนหมู่อ่ืนๆ ที่เสนอมาก็จะ  
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   และท าการส ารวจไป 5 หมู่ มีหลายหมู่ที่ยังท าไม่ได้ ระยะทางของหม้อแปลงแรงสูง 
    อยู่ไกลเกินไป ยังด าเนินการไม่ได้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานจะแจ้ง 
    รายะเลียดการประมาณราคาจะทราบในวันที่ 19 มิถุนายน   ในส่วนของบ่อขยะ  
    ทางผู้บริหารก็ไม่นิ่งนอนใจ เข้าไปดูเรื่อยๆ ก าลังหาแนวทางแก้ไข  เจ้าหน้าที่ที่จะ 
   ท างานหรือการคัดแยกขยะ ก็ก าลังด าเนินการสรรหา การจัดท างบประมาณ  
  ก็จัดสรรให้เท่าๆกัน หมู่ที่ 14 เป็นหมู่บ้านเล็ก แต่ก็มีบ่อขยะเป็นโครงการของหมู่ที่ 14 
      ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้ว่า ท่านรองผู้ว่าเป็นห่วงเรื่องกับภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง   
      หากเกิดพายุ บ้านเรือนชาวบ้านเกิดความเสียหาย ให้แจ้งทางไลน์ทันที 

นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการตามข้อบัญญัติ โครงการจ่ายขาดทุนส ารองเงินสะสม  
     รวมกันแล้วเกือบร้อยโครงการ  ใช้บุคลากรในการประมาณราคา  เขียนแบบแปลน  
     ควบคุมงาน  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง มีบุคลากรไม่เพียงพอ งานอาจมี 
    ความล่าช้าบ้าง  และก าลังเข้าฤดูฝนโครงการลูกรังก็จะมีความล าบาก คณะกรรมการ 
     ตรวจรับงานจ้าง จะดูลายมือชื่อของ สมาชิกสภาฯ ประกอบการพิจารณาการส่งมอบ 
     งาน  เรื่องไฟฟ้าของหมู่ 11 เรื่องการย้ายไฟฟ้าสว่าง จ าประสานกับช่างไฟฟ้า 
     ว่าหนังสือถึงข้ันตอนไหน  ส่วนเรื่องท่อน้ า ของหมู่ที่ 4 ที่ไม่เชื่อมกับท่อของทาง 
    หลวงชนบท เข้าใจว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว จะประสานอีกครั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายสมบุญ  บุญขาว   รองปลัด อบต.บ้านแดง ในปี 2566  สมาชิกสภาฯ ได้งบประมาณลงพ้ืนที่มาก 
     พอสมควร ทั้งงบจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนส ารองรองเงินสะสม  เงินข้อบัญญัติ 
     งบประมาณ  ในปีนี้ ขอให้ท่านลดงบประมาณลง เพื่อก่อสร้างอาคารโดม 
     อเนกประสงค์ ณ ที่ท าการ อบต.บ้านแดง  เป็นภาพรวม เพ่ือรองรับการจัดงาน  
     กิจกรรมต่างๆ ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทั้ง 15 หมู่บ้าน เป็นข้อเสนอแนะให้ 
     ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณา  
นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13   ขอสนับสนุนการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพ่ือเป็นสถานที่จัด 

กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ  วันเด็ก งานสงกรานต์ 
    

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในส่วนของผมขอเสนอให้มีการสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับประชาชนที่ 
     เข้ามาติดต่อราชการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี 
     ผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 
 

        วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                                                          บุญปัน   ประทัยบุตร 

  (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

               สวาท  เชี่ยวชาญ 

                                                         (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
      
                                                            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 

        ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 


